

# Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học mới cho học sinh Alberta

Ngày 18 Tháng Chín, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta cam kết đầu tư 8,6 tỷ đô la để hoàn thành và mở ra 200.000 không gian mới cho học sinh trên toàn tỉnh bang trong bảy năm tới.

Dân số Alberta đang tăng trưởng theo cấp số nhân khi ngày càng nhiều người từ khắp Canada và trên thế giới chọn tỉnh bang này là nhà của họ. Sự tăng trưởng nhanh chóng này đang gây áp lực lên hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến Lớp 12, với số lượng học sinh ghi danh tăng ở mức lịch sử.

Để theo kịp số lượng học sinh ghi danh tăng nhanh, chính phủ Alberta đang cam kết 8,6 tỷ đô la thông qua Chương Trình Tăng Tốc Xây Dựng Trường Học mới. Chương trình này sẽ tạo ra hơn 200.000 không gian mới và hiện đại cho học sinh học tập, phát triển và đạt được tiềm năng đầy đủ của các em. Bắt đầu từ Ngân Sách 2025, chính phủ Alberta sẽ khởi động lên tới 30 trường học mới và nhiều nhất là tám trường hiện đại hóa và thay thế mỗi năm trong ba năm tới.

“Mỗi học sinh đều xứng đáng được hưởng một nền giáo dục phẩm chất tại một ngôi trường có thể đáp ứng nhu cầu học tập của các em và đưa các em vào con đường thành công trong tương lai. Khi hàng trăm nghìn người đang chọn Alberta là nhà của họ, chúng tôi đang đáp lại bằng cách tài trợ và xây dựng các trường học mà các cộng đồng đang phát triển nhanh chóng của chúng ta cần. Khi chúng tôi xây dựng, chúng tôi yêu cầu các hội đồng trường học và các thành phố làm việc với chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành động thổ càng nhanh càng tốt.”

*Danielle Smith, Thủ Hiến*

Khu Vực Đô Thị Calgary và Vùng Đô Thị Edmonton, cùng với các cộng đồng khác trên khắp tỉnh bang, đã cảm thấy áp lực từ sự gia tăng học sinh mạnh mẽ và cơ sở hạ tầng trường học già cỗi. Chương Trình Tăng Tốc Xây Dựng Trường Học sẽ tạo ra 50.000 không gian cho học

sinh mới hoặc hiện đại hóa trong ba năm tới – và hơn 150.000 không gian mới và hiện đại hóa trong bốn năm tiếp theo. Tổng cộng, Chương Trình Tăng Tốc Xây Dựng Trường Học sẽ có nghĩa là sự phê duyệt tối đa 30 dự án trường học mới và nhiều nhất là tám dự án hiện đại hóa và thay thế mới mỗi năm trong ba năm tới. Ngoài các dự án trường học, 20.000 không gian mới cho học sinh sẽ được cung cấp thông qua các lớp học mô-đun trong bốn năm tới.

“Chúng tôi đang đầu tư vào tương lai của tỉnh bang chúng ta. Thông qua cam kết của chúng tôi khởi động 30 trường học mới mỗi năm trong ba năm tới, chúng tôi đang cung cấp các không gian học tập mới cho học sinh trên khắp tỉnh bang và tại các cộng đồng phát triển nhanh nhất của chúng tôi để học sinh học tập, phát triển và đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.”

*Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục*

“Tôi mong muốn được làm việc với các đối tác trong bộ ngành của mình nhằm xây dựng những ngôi trường mà người dân Alberta cần và bảo đảm rằng mỗi dự án đều độc đáo như chính những học sinh sử dụng chúng. Việc xây dựng, hiện đại hóa và cải tạo trường học hỗ trợ hàng chục nghìn việc làm trên toàn tỉnh bang. Khi các cộng đồng Alberta tiếp tục phát triển, thông báo này sẽ cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu về không gian nhanh hơn và hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra việc làm và thúc đẩy nền kinh tế địa phương và tỉnh bang của chúng ta.”

*Pete Guthrie, Bộ Trưởng Bộ Cơ Sở Hạ Tầng*

Chương Trình Tăng Tốc Xây Dựng Trường Học cũng có hành động ngay lập tức để đẩy nhanh việc xây dựng trường học bằng cách cho phép các dự án trường học được phê duyệt trong năm cho giai đoạn tiếp theo trong quá trình xây dựng mà không cần phải chờ đến chu kỳ ngân sách tiếp theo. Điều này có nghĩa là tất cả các dự án trường học đã được phê duyệt trước đó hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo ngay khi chúng sẵn sàng thực hiện. Thông qua thay đổi này, 10 dự án trường học ưu tiên đã công bố trước đó hiện đã được phê duyệt cho giai đoạn triển khai dự án tiếp theo, bao gồm sáu dự án chuyển sang giai đoạn xây dựng toàn diện.

Sự tăng trưởng dân số không chỉ làm tăng áp lực lên hệ thống trường công và trường riêng mà còn làm tăng nhu cầu về chương trình điều lệ do công chúng tài trợ và nhu cầu về không gian. Các trường điều lệ công đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của Alberta bằng cách cung cấp chương trình độc đáo cho học sinh tập trung vào phong cách học tập, phong cách giảng dạy, phương pháp tiếp cận hoặc phương pháp sư phạm mà chưa được cung cấp bởi các hội đồng trường học nơi trường điều lệ tọa lạc. Là một phần của chương trình tăng tốc

này, chính phủ Alberta sẽ bổ sung thêm 12.500 không gian cho học sinh trường học điều lệ mới trong bốn năm tới thông qua chương trình thí điểm Tăng Tốc Trường Học Điều Lệ.

Các trường độc lập cung cấp các hỗ trợ học tập chuyên biệt cũng như chương trình tôn giáo và văn hóa để hỗ trợ sự lựa chọn của phụ huynh và giáo dục. Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục tìm hiểu các cơ hội cho chương trình thí điểm vốn trường học dành cho các trường độc lập phi lợi nhuận nhằm mở rộng các lựa chọn học tập cho các gia đình Alberta.

## Điểm nhanh các sự kiện

- Chương Trình Tăng Tốc Xây Dựng Trường Học sẽ cung cấp hơn 200.000 không gian mới và hiện đại cho học sinh.
  - Các dự án trường học và lớp học mô-đun đã được phê duyệt trước đó sẽ tạo ra khoảng 50.000 không gian mới và hiện đại cho học sinh trong ba năm tới.
  - Chương trình sẽ tạo ra khoảng 150.000 không gian học sinh mới và hiện đại. Điều này bao gồm:
    - hơn 100.000 không gian học sinh mới
    - hơn 16.600 không gian học sinh hiện đại
    - hơn 20.000 không gian học sinh trong các lớp học mô-đun mới hoặc di dời
    - khoảng 12.500 không gian học sinh mới tại trường điều lệ công

## Đa truyền thông

- [Xem hợp báo](#)

## Yêu cầu về truyền thông

### Savannah Johannsen

780-427-2251  
Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

### Kevin Lee

587-785-4366  
Thư Ký Báo Chí, Giáo Dục